



## TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐHQGHN NHẪM ĐẠT MỤC TIÊU XẾP HẠNG TRONG NHÓM 500 CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI VÀO NĂM 2030

NGÀY 11/01/2023, TẠI HOÀ LẠC, GIÁM ĐỐC ĐHQGHN LÊ QUẢN ĐÃ CHỦ TRÌ CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐHQGHN ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG NHÓM 500 CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI VÀO NĂM 2030.

### 📍 ĐĂNG NGUYÊN

**T**rong những năm gần đây, ĐHQGHN đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp gia tăng các chỉ số xếp hạng; tận dụng thế mạnh đào tạo, nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực; song song với việc có những bước tiến vượt bậc thì mới có kết quả xếp hạng cao. Một mặt, các chỉ số xếp hạng cần được củng cố và gia tăng tích cực thông qua cải thiện các điều kiện đảm bảo chất lượng. ĐHQGHN đã chú trọng thúc đẩy về uy tín học thuật và uy tín tuyển dụng ở cả trong và ngoài nước thông qua việc kết nối đối tác với các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, chuyển giao kết quả nghiên cứu của ĐHQGHN.

Tại buổi làm việc, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Nghiên cứu Xuân Huy đã trình bày về kết quả xếp hạng năm 2023 của ĐHQGHN. Theo đó, về xếp hạng thế giới, trong năm 2023, ĐHQGHN tiếp tục duy trì vị trí xếp hạng trong top 1000 các cơ sở giáo dục đại học tốt nhất thế giới theo tiêu

chí xếp hạng mới của QS WUR và được xếp hạng trong top 1201-1500 trong số 1904 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng của THE WUR. Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp ĐHQGHN có mặt trong top 1000 của bảng xếp hạng QS WUR. ĐHQGHN được đánh giá cao ở tiêu chí Uy tín tuyển dụng và Uy tín học thuật cho thấy sự ảnh hưởng và tác động của ĐHQGHN tới cộng đồng nói chung và cộng đồng học thuật nói riêng.

Về xếp hạng lĩnh vực, ĐHQGHN ngày càng thể hiện vị thế đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực khi liên tiếp gia tăng số lượng lĩnh vực được xếp hạng qua các kỳ xếp hạng: từ 2 lĩnh vực được xếp hạng trong kỳ 2020, đột phá lên 8 lĩnh vực trong kỳ xếp hạng 2024. Trong bảng xếp hạng THE WUR by Subjects, ĐHQGHN tiếp tục duy trì 6 lĩnh vực đã được xếp hạng trong kỳ xếp hạng trước và gia tăng thêm 2 lĩnh vực mới được xếp hạng là Sức khỏe lâm sàng (Clinical and Health) và Giáo dục (Education). Trong đó, lĩnh vực Giáo

dục (Education) lần đầu tiên được THE đánh giá, và đạt được thứ hạng 401 – 500 thế giới, là cơ sở giáo dục duy nhất ở Việt Nam được đánh giá, khẳng định vị thế của ĐHQGHN trong hoạt động giáo dục. Lĩnh vực Sức khỏe lâm sàng (Clinical and Health) cũng lần đầu tiên được THE đánh giá và có thứ hạng 601 – 800. Trong Bảng xếp hạng QS thế giới theo lĩnh vực năm 2023 (QS WUR by subject 2023), ĐHQGHN tiếp tục duy trì vị thế tại các lĩnh vực mũi nhọn với 6 lĩnh vực tiếp tục được xếp hạng so với năm 2022. Ngoài ra, có 2 nhóm lĩnh vực của ĐHQGHN tiếp tục được xếp hạng là Kỹ thuật và Công nghệ (Engineering & Technology) và Khoa học Tự nhiên (Natural Sciences), trong đó, nhóm lĩnh vực Khoa học Tự nhiên được xếp số 1 tại Việt Nam.

Về xếp hạng THE Impact Rankings 2023, ĐHQGHN có sự gia tăng thứ hạng khi lọt top 401-600 thế giới, cùng với các cơ sở giáo dục khác của Việt Nam. Cũng trong kỳ xếp hạng này,

ĐHQGHN tham gia xếp hạng tại 7 SGDs có 2 SDGs nằm trong top 100 và 4 SDGs lọt top 201-300.

Các đại biểu đã trao đổi, đóng góp một số nội dung để xây dựng Đề án như: mục tiêu trung hạn và dài hạn, đề xuất một số giải pháp phát triển ĐHQGHN được xếp hạng trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030.

Mục tiêu chung của Đề án, đến năm 2030, ĐHQGHN được xếp hạng trong nhóm 500 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới thông qua các đột phá về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, gắn kết và phục vụ cộng đồng.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2023, ĐHQGHN thực hiện cam kết đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực toàn cầu. Theo đó, ĐHQGHN phấn đấu có các lĩnh vực/nhóm lĩnh vực được xếp hạng, trong đó có một số lĩnh vực/nhóm lĩnh vực được xếp hạng trong nhóm 300 thuộc các bảng xếp hạng uy tín. Đồng thời ưu tiên phát triển các chương trình đào tạo đủ điều kiện và chất lượng tuyển sinh quốc tế; đảm bảo tỷ lệ sinh viên quốc tế đạt tối thiểu 10% tổng quy mô sinh viên; cung cấp tối thiểu 100.000 nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển quốc gia.

Dự thảo Đề án cũng đề cập đến mục tiêu tăng cường năng lực nghiên cứu, tiềm lực khoa học thông qua việc triển khai các nhiệm vụ khoa học & công nghệ trọng điểm, tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng của đất nước.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN cho rằng, Đề án cần thể hiện được mục tiêu đến năm 2030, ĐHQGHN được xếp hạng vào nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới. Cùng với đó, tổ soạn thảo Đề án cần làm rõ, khi nằm trong nhóm 500 thế giới, ĐHQGHN sẽ góp phần gia tăng chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

GS.TS Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục đề nghị, tổ soạn thảo Đề án cần nghiên cứu nội dung các đề án và kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm áp dụng vào trường hợp của ĐHQGHN. Đề án cần xác định các chỉ tiêu cốt lõi, thể hiện vị thế và tầm vóc của trung tâm đại học số 1 Việt Nam. Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN



nhấn mạnh và phê duyệt chủ trương thành lập tổ công tác xây dựng đề án, có tham vấn của các chuyên gia trong và ngoài nước.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, để ĐHQGHN được xếp vào nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030 thì cần lựa chọn bảng xếp hạng có những tiêu chí tiệm cận nhất với thế mạnh đào tạo và nghiên cứu của ĐHQGHN. Đồng thời, cần xác định rõ thế mạnh của ĐHQGHN được thể hiện rõ nhất, đặc trưng nhất ở các tiêu chí nào. Cuối cùng là xác định lộ trình thực hiện mục tiêu và điều chỉnh lộ trình một cách khả thi, có nền tảng nhất.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn lưu ý đơn vị đầu mối xây dựng Đề án ưu tiên tập trung nghiên cứu các tiêu chí của một số bảng xếp hạng uy tín trên thế giới như: QS World University Rankings, THE Impact Rankings và Webometrics. Theo Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn, cần gắn mục tiêu về phát triển bền vững của ĐHQGHN với hoạt động của các đơn vị thành viên và trực thuộc, đồng hành cùng các chính sách, mục tiêu của Chính phủ.

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết, trong giáo dục đại học cần chú trọng hơn vấn đề về điều kiện đảm bảo chất lượng. Để xác định đúng hướng đi cho ĐHQGHN được xếp hạng vào nhóm 500 thế giới thì cần lựa chọn một số lĩnh vực công tác để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đề nghị, tổ công tác xây dựng Đề án cần phải được thành lập sớm, có phương án đặt hàng chuyên gia trong nước và quốc tế tư vấn độc lập, hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề án cần phân khai rõ các tiêu chí xếp hạng, đồng thời điều chỉnh các chính sách hiện có và phát triển các chính sách mới. Đề án cũng cần cụ thể hóa Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn 2045.